



TAX ID : 0105555162706

TAT.LICENSE

NO.11/07075

BEST QUALITY

FRIENDSHIPS

ไฮไลท์เวิลด์ทัวร์

300/76 โครงการ พรีเมียมเพลส 6 ถนนพหลโยธิน

แขวงพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10240

TEL: 0-2379-1933 (AM70) FAX: 0-2379-1955

WWW.HIGHLIGHTWORLDTOUR.COM

E-MAIL: INFORMHIGHLIGHT@GMAIL.COM

# โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ซ้อปปิ้งชินจูกุ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินสคูตแอร์ไลน์



## กำหนดการเดินทาง เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2559

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (-/-/-)

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 5 เคาน์เตอร์ 6 สายการบินสคูตแอร์ไลน์ (TZ) ด้วยเครื่อง Boeing 787 DREAMLINER (ดรีมไลเนอร์) จำนวน 340 ที่นั่ง (ที่นั่งแบบ 3-3-3) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวก ตรวจสอบเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

### \*\*\* สิ่งที่ต้องห้าม เมื่อจะต้องเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น \*\*\*

- ห้ามนำของเหลวทุกประเภทติดตัวขึ้นเครื่องบินเกินกว่า 100 ม.ล.
- ห้ามนำยาเสพติดและอาวุธต่างๆเข้าภายในประเทศญี่ปุ่น
- การนำสินค้าปลอมแปลงและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เข้าประเทศญี่ปุ่นเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
- มีข้อจำกัดในการนำเข้าสัตว์ และพืช รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสัตว์ อาทิ ูจระเข้ งาช้าง (เป็นสิ่งผิดกฎหมาย)
- การนำเข้าพืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ต้องผ่านการตรวจสอบของศุลกากร (ซึ่งจะไม่อนุญาตให้นำเข้าใดๆทั้งสิ้น)

**วันที่**      **โตเกียว – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โกเท็มบะเอาท์เลท –**  
**บุฟเฟ่ต์ชาบูยักษ์ – แชนนอนเซน**      **(-/L/D)**

**00.55 น.**    เhierฟ้าสู่ มหานครโตเกียว โดยสายการบินสตูดิโอแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TZ ..... (CHARTER FLIGHT หรือแบบเช่าเหมาลำ)  
**09.00 น.**    ถึง สนามบินนานาชาตินาริตะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นสนามบินหลักที่ให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าและออกจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ **วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่** ถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

**เที่ยง**      ๑๐ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

**บ่าย**      นำท่านสัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของ **ทะเลสาบอาชิ โดยการล่องเรือโจรสลัด (ล่องเรือ 10 นาที)** จากนั้นเดินทางสู่ **โกเท็มบะพรีเมียม เอาท์เลท** รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม TOMEI EXPRESSWAY ที่เชื่อมระหว่างภูเขาไฟฟูจิ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ กับ มหานคร โตเกียว อิสระให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็น COACH, BALLY, DIESEL, GUCCI, ZARA, HUGO BOSS, VERSACE, YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE, GAP และอีกมากมาย หมวดสินค้า INTIMATE APPAREL ได้แก่ KID BLUE และ TRIUMPH หมวดสินค้า HOME FASHION ได้แก่ BODUM, FRAGRANCE OUTLET และ RICHARD GINORI เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้ และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

**ค่ำ**      ๑๐ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม **เมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ชาบูยักษ์” เป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่นอีกชื่อคือ “ปุมัตสึบะ”** ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาดอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มนวลรับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อยแบบไม่อั้น พร้อมด้วยน้ำจิ้มรสแซ่บจากเมืองไทย

➡ **พักที่ KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว**

จากนั้นไม่ควรพลาดประสบการณ์ **การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ “ออนเซ็น” (ONSEN)** น้ำแร่ในสโตนญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาติมีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

**วันที่ 3**      **ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะฮัทไก – ศูนย์แผ่นดินไหว + DUTY FREE – โตเกียว – วัดอาคุซ่า –**  
**ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – นาริตะ**      **(B/L/-)**

**เช้า**      ๑๐ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม **ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ว่าสามารถขึ้นได้ถึงชั้นไหน)** โดยรถโค้ช ให้ท่านสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟ ที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิทและมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมือง และขนมอร่อยมากมายตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ **บ่อน้ำโอชิโนะฮัทไก** บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อ จะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย โดยแบ่งเป็นทะเลสาบย่อยๆได้ถึง 8 แห่ง โดยชื่อโอชิโนะฮัทไก มีความหมายว่า ทะเลสาบทั้ง 8 แห่งโอชิโนะ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่เย็นสบาย และผ่อนคลายของทะเลสาบ อีกทั้งความสวยงาม และความสมบูรณ์ของธรรมชาติอันน่าหลงใหลยังประทับใจท่านอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM** ด้านในจำลองสถานการณ์เกี่ยวกับแผ่นดินไหว และช้อปปิ้งซื้อสินค้าที่ **คิวตี้ฟรี**

**เที่ยง** ๑๐ | บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

**บ่าย** เดินทางเข้าสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น มีระบบการปกครองแบบพิเศษ ซึ่งรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน และเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีประชากรมีทั้งหมดกว่า 35 ล้านคน ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง โตเกียวตั้งอยู่บริเวณภาคคันโตของญี่ปุ่น คำว่า "โตเกียว" หมายถึง "นครหลวงตะวันออก" เป็นศูนย์กลางการคมนาคมภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ทั้งทางรถไฟ รถยนต์และทางอากาศ การขนส่งมวลชนภายในโตเกียวที่สำคัญคือรถไฟและรถใต้ดินที่มีเครือข่ายกว้างใหญ่และมีระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ จากนั้นนำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ **วัดอาซากุซา** วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ณ ประตูคามินาริโมจิ ของวัด ยังมีความประทับใจด้วย โคมไฟกระดาษสีแดง ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 4.92 หลา น้ำหนัก 130 กิโลกรัม สองข้างโคมเป็นรูปเทพเจ้าแห่งลมและฟ้าผ่า เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าผู้คอยปกป้องรักษาสันติภาพแห่งโลก นำความอุดมสมบูรณ์สู่ผลผลิตข้าวของญี่ปุ่น ถ้ามีเวลาเลือกชม-เช่า วัตถุมงคล เครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้ หรือเลือกจะเดินเล่นตามถนนนาคามิเซะ ที่ท่านจะได้ชม-ซื้อปลินค้าของที่ระลึก ซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองมากมาย รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า ของที่ระลึก หรือท่านเลือกที่จะชิม ขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นก็ย่อมได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ **ย่านชินจูกุ** เป็น 1 ใน 23 เขตการปกครองพิเศษในโตเกียว เขตชินจูกุคือธุรกิจหลักและศูนย์กลางการบริหารและการสถานีรถไฟย่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีตึกการปกครองนครบาลโตเกียว ศูนย์กลางการบริหารสำหรับมหานคร โตเกียว และพื้นที่รอบๆ ชินจูกุ ชินจูกุ เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ยาวรุ่นและนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวเป็นย่านที่มีแสงสีของโตเกียวและได้รับความนิยมและเป็นสถานที่ที่มีของขายมากมาย เช่น ทั้งของกิน-ของใช้ เสื้อผ้า แฟชั่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป ร้าน 100 YEN ของเด็กเล่น เครื่องสำอางต่างๆ และร้านอาหารมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **เมืองนาริตะ**

**ค่ำ** ๑๐ | **อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาซื้อป๊ิงของท่าน**

☞ พักที่ **NARITA VIEW HOTEL** หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

## วันที่ 4 นาริตะ – อิสระตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสบริการ)

(B/-/-)

**เช้า** ๑๐ | บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

**อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย** ท่านสามารถซื้อป๊ิง **ย่านชิบูยะ** ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียว หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นที่ระลึกกับ ฮาจิโกะ รูปปั้นสุนัขแสนรู้ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดนิยมสำหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัปเดตแฟชั่นสไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆ อื่นๆ มากมาย รับรองไม่มีเอาท์ สำหรับสาวก ONITSUKA TIGER พบกับ ONITSUKA TIGER SHOP ดือนรับการกลับมาของรองเท้าแบรนด์ดังสัญชาติญี่ปุ่นที่กำลังฮิตในหมู่วัยรุ่นญี่ปุ่นและยุโรป แบรินด์ โอนิสูกะ ไทเกอร์กลับมาดังได้อีกที เนื่องจากว่าทาง ASICS ได้ออกแบบให้ดูคลาสสิกขึ้นแล้วออกเปิดตัวที่ตลาดยุโรปก่อน แล้วประสบความสำเร็จอย่างท่วม ท้นตลอดจนมีการทำการตลาดโดยให้ดารารับนำอย่าง UMA THURMAN ใส่ในภาพยนตร์เรื่อง KILL BILL ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะรุ่น MEXICO66 ถือว่าเป็นรุ่นที่มียอดขายสูงที่สุดในตอนนี้ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายคอลเลกชั่นไม่ว่าจะเป็น T-SHIRT, JACKET, กระเป๋าหัว และเครื่องประดับ ภายใต้แบรนด์ ONITSUKA TIGER

**หรือจะเป็น ย่านฮาราจูกุ** แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่นญี่ปุ่น อิสระกับการซื้อป๊ิง ครอบทาเคชิตะ ที่สองข้างทางเรียงรายไป ด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านฟาสท์ฟู้ดที่วันสุดสัปดาห์จะเป็นแหล่งนัด พบของพวกแต่งตัวประหลาดหรือ COSPLAY มักมาแต่งหน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้ากัน ร้านเครปญี่ปุ่นอร่อยๆ มากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกซื้อป๊ิงแบบสบายๆ บนถนนโอโมเตะซันโด ด้วยบรรยากาศคล้าย ยุโรปกับตึกร้านค้าที่ออกแบบ และตกแต่งสไตล์ยุโรปสองข้างทางปลุกต้นเซลโกเวียเป็นทิวแถว สำหรับท่านที่ชื่นชอบ EVISU กางเกงยีนส์ แบรินด์ดังของญี่ปุ่น ด้วยโลโก้คน นางนวล กำลังกลายเป็นแบรนด์ฮิตในหมู่วัยรุ่นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น DEVID BECKHAM, BEYONCE KNOWLES, JAY-Z ก็ยังเป็นแฟนคลับของ EVISU ด้วยเช่นกัน

**หรือสำหรับท่านที่สนใจ โตเกียวดิสนีย์แลนด์** ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้านคนต่อปี สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็น โซน เพลิดเพลินกับ ADVENTURE LAND ที่นำท่าน ผจญภัยกับการล่องเรือโจรสลัด PIRATES OF THE CARIBBEAN หรือจะชมดิสนีย์แลนด์โดยรถไฟ WESTERN RIVER RAIL ROAD ปีนบ้านต้นไม้ SWISS FAMILY TREEHOUSE สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมายยัง WESTERN LAND ตะลุยเหมืองถ่านหินที่ BIG THUNDER MOUNTAIN หรือเลือกสนุก กับ SPLASH MOUNTAIN นั่งเรือผจญภัยบนผาสูงชันในโซน CRITTER COUNTRY เข้าชมบ้านผีสิง HUNTED MANSION อันน่ากลัวและชมบ้านน้อยแสนน่ารักของหมีพูห์ POOH'S HUNNY HUNT ในโซน FANTASY LAND เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจำชาติของตุ๊กตาดั๊กน้อยๆ กับ IT'S A SMALL WORLD ผจญภัยไปกับ PINOCCHIO'S DARLING JOURNEY เลือกมุมสวย ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน TOON TOWN กับบ้านของเหล่าการ์ตูนของดิสนีย์ MINNIE MOUSE บ้านแสนน่ารักของมินนี่ หรือ CHIP'N DALE'S TREEHOUSE บ้านต้นไม้ซอซิมกับเคล หรือสนุกกันต่อกับเครื่องเล่นมันส์ๆ โซน TOMORROW LAND สนุกสุดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน SPACE MOUNTAIN หรือเลือกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆ ไปกับ STAR TOUR สนุกกับเครื่องเล่นชิ้นใหม่ล่าสุดของโตเกียวดิสนีย์แลนด์ BUZZ LIGHT YEAR ประชันความแม่นยำกับเพื่อน ด้วยปืนเลเซอร์สุดไฮเทค อิสระช้อปปิ้งสินค้าของดิสนีย์ที่มีมากมายหลากหลาย แบบให้เลือกเป็น ของที่ระลึกฝากทางบ้าน ยัง WORLD BAZAAR (ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าและค่าเดินทางประมาณ 3,000 บาท)

**ค่า** ๑๐๑ **อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน**

👉 **พักที่ NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว**

**วันที่ 5 นาริตะ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)**

**(B/-/-)**

**เช้า** ๑๐๑ **บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม**

นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ (โดยรถชัตเทิลบัส)

**10.00 น.** เhierฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสก็๊ต แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TZ ..... (CHARTER FLIGHT หรือแบบเช่าเหมาลำ)

**13.50 น.** ถึง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการบริการจากพวกเรา



### **โปรดทราบเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ :**

- 1) ห้องพักรที่ประเทศญี่ปุ่น ส่วนใหญ่ห้องพัก จะมีขนาดค่อนข้างเล็กกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ และจะไม่มีน้ำดื่มในห้อง
- 2) เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ล่วงหน้า เช่น รถติด, ร้านอาหารปิด หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะคัดสรรค้ในสิ่งที่ให้กับลูกค้าเสมอ โดยสมเหตุสมผล
- 3) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป กฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะของประเทศญี่ปุ่น มีผลบังคับกำหนดให้ รถบัสที่ใช้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว จะสามารถให้บริการได้ ตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น. ทุกวันเท่านั้น (ประมาณ 12 ชั่วโมง/วัน) ดังนั้นรายการท่องเที่ยวทุกวัน บริษัทจะต้องนำคณะเข้าสู่ที่พักในแต่ละวันไม่เกิน 20.00 น. มิฉะนั้นจะเป็นการผิดกฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะของประเทศญี่ปุ่น

**อัตราค่าบริการ \*\* ไม่มีราคาตัวเด็ก \*\***

หากจำนวนผู้เดินทางไม่ครบ 30 ท่าน ทางบริษัทขอเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา

กำหนดวันเดินทาง (เดือน ก.ค. - ต.ค. 59)	ผู้ใหญ่ (2-3 ท่าน/ห้อง) (ผู้ใหญ่ 1 + เด็ก 1)	เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียง+ผู้ใหญ่ 2 ท่าน)	เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง+ผู้ใหญ่ 2 ท่าน)	พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม)
<b>24-28 ก.ค. 59</b> <b>1-5, 7-11, 15-19, 21-25 ส.ค.</b> <b>29 ส.ค.- 2 ก.ย.</b> <b>4-8, 12-16, 18-22, 26-30 ก.ย.</b>				
<b>26-30, 30 ก.ค.- 3 ส.ค.</b> <b>13-17, 23-27, 27-31 ส.ค.</b> <b>6-10, 10-14, 20-24, 24-28 ก.ย.</b> <b>2-6, 4-8, 8-12, 10-14, 16-20 ต.ค.</b> <b>18-22, 24-28, 26-30 ต.ค.</b>				
<b>20-24, 22-26, 28 ก.ค.- 1 ส.ค.</b> <b>3-7, 5-9, 9-13, 11-15, 17-21 ส.ค.</b> <b>19-23, 25-29, 31 ส.ค.- 4 ก.ย.</b> <b>2-6, 8-12, 14-18, 16-20, 22-26,</b> <b>28 ก.ย.-2 ต.ค., 30 ก.ย.- 4 ต.ค.</b> <b>6-10, 12-16, 14-18, 20-24 ต.ค.</b> <b>22-26, 28 ต.ค.- 1 พ.ย.</b>				

**\*\* เด็ก คือ อายุต่ำกว่า 12 ปีบริบูรณ์ ให้ยึดตามเดือนเกิดเป็นหลัก \*\*****วิธีการชำระเงิน ชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท**

- ✿ ส่งแฟกซ์หรืออีเมล หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ของผู้เดินทางเพื่อทำการสำรองที่นั่ง
- ✿ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (เนื่องจากกรณีนี้เป็นไฟล์เช่าหาลำพิเศษ)

**อัตรารวม**

- ✿ ค่าตัวเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (ตัวกรุ๊ป)
- ✿ ค่าน้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง (ไม่เกิน 20 กิโลกรัม) โหลดใต้เครื่องบิน
- ✿ ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ✿ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
- ✿ ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
- ✿ ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ

- ☼ ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
- ☼ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
- ☼ ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะคิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

## อัตรานี้ไม่รวม

- ☼ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์และทิพของพิเศษ ฯลฯ
- ☼ ค่าทิปบริการ สำหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟ พนักงานยกกระเป๋า
- ☼ ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
- ☼ ค่าปรับ สำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด ☼ ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น 1,655 บาท (กรณีต้องขอวีซ่า)
- ☼ ค่าภาษีต่างๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีที่ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี)
- ☼ **ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ (คนละ 2,500 เยน)**

## การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

- ☼ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด อุดหนุนเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
- ☼ ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
- ☼ การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริษัท ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
- ☼ ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
- ☼ ยกเลิกการ เดินทางภายใน 20 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
- ☼ ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่ปักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตัวเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

## เงื่อนไขอื่นๆ

- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
- อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัวเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาตัว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ หรือสายการบินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)
- เนื่องจากตัวเครื่องบินชนิดนี้เป็นตัวราคาพิเศษ (ตัวกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ดำเนินการออกตัวเครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้

เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจาก ออกตัวเครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่านั้น)

- บริษัทฯทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้อยค่าค่าใช้จ่ายจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างทาง ทั้งนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้อยค่าค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื่องบินขา กลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงิน ได้ค่าบริการที่ ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ ตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการ ไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และ สถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้ง หลังจากได้รับการสำรองที่นั่งบนเครื่องและ โรงแรมที่พักใน ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์ เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือ ทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึง ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ

ติดต่อสอบถามและจองทัวร์ได้ที่ [hilightworldtour](http://hilightworldtour.com) Tel.02379 1933 (อัตโนมัติ)

สายด่วน กิ่ง : 081 1483928 พร : 086 3668738 ฝัน : 083 0967405 โห่ง : 081 9555974

E-Mail : [Informhilight@gmail.com](mailto:Informhilight@gmail.com) Line ID : Hilight-worldtour Fax : 02 379 1955